
sþ. 42. Fyrirspurn [42. mál]
til sjávarútvegsráðherra um aflamark á smábáta.

Frá Hjörleifi Guttormssyni.

1. Hvernig hefur verið staðið að framkvæmd takmarkana á veiðum báta undir 10
brúttórúmlestum að stærð það sem af er þessu ári?

2. Hvaða áform hefur ráðherra um breytingar á stjórn botnfisksveiða hjá sömu bátum á
árinu 1985?


